



เรื่อง การได้รับสิทธิในการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2567 ของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity right) ในการถ่ายทอดสดภาพและเสียงรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ บนอินเทอร์เน็ตทีวี (Internet TV) และ ดิจิทัลทีวี (Digital TV) รวมถึงชุดวิดีโอสั้น (Clips package) ตลอดระยะเวลารายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ 3 ฤดูกาล โดยเริ่มตั้งแต่ต้นฤดูกาลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ 2025/26 หรือ 6 ฤดูกาล ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก FAPL เป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ในประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 559,980,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 19,167,723,414 บาท¹ (“**ธุรกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ**”) ธุรกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 117.82 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมถึงตอบแทน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติเท่ากับร้อยละ 8.6 ภายหลังจากการนับรวมขนาดรายการธุรกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ รวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติแล้วจะมีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 126.42 ดังนั้น ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สูงกว่าร้อยละ 100 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

¹ สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนในสารสนเทศฉบับนี้ เป็นอัตราขายเงินตราต่างประเทศถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น 1 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2567 และเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคำนวณในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งอัตราขายเงินตราต่างประเทศถ่วงน้ำหนักสำหรับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในวันดังกล่าวเท่ากับ 34.2293 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ



อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทเป็นกรณีที่ไม่ถือว่าจำเป็นต้องยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ (Relisting) เนื่องจากธุรกรรมถ่ายทอดสต็อคฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพเข้าหลักเกณฑ์ทุกข้อ ตามข้อ 24 ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทุกประการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ (Relisting) ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังนี้

- (ก) จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สำหรับธุรกรรมถ่ายทอดสต็อคฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทันที
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมถ่ายทอดสต็อคฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (ค) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ
- (ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมถ่ายทอดสต็อคฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมถ่ายทอดสต็อคฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมถ่ายทอดสต็อคฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง ธุรกรรมถ่ายทอดสต็อคฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการใด ๆ ภายใต้ประกาศดังกล่าว

2. มีมติแต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมถ่ายทอดสต็อคฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์



3. มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record date) เป็นวันที่ 16 ธันวาคม 2567 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในอังคารวันที่ 7 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเข้าทำธุรกรรมลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ หรือรูปแบบการประชุม รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมหรือเพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมให้สะดวกเรียบร้อย และเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.ไศรย์ ทัศนะประภา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตในชนแดน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2567 (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity right) ในการถ่ายทอดสดภาพและเสียงรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ บนอินเทอร์เน็ตทีวี (Internet TV) และ ดิจิทัลทีวี (Digital TV) รวมถึงชุดวิดีโอสั้น (Clips package) ตลอดระยะเวลารายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ 3 ฤดูกาล โดยเริ่มตั้งแต่ต้นฤดูกาลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ 2025/26 หรือ 6 ฤดูกาลในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก FAPL เป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ในประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 559,980,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 19,167,723,414 บาท¹ (“ธุรกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ”) ธุรกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 117.82 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติเท่ากับร้อยละ 8.6 ภายหลังจากการนับรวมขนาดรายการธุรกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ รวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วจะมีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 126.42 ดังนั้นขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่าร้อยละ 100 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

¹ สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนในสารสนเทศฉบับนี้ เป็นอัตราขายเงินตราต่างประเทศด้วยเงินบาทในวันก่อนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น 1 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2567 และเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคำนวณในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งอัตราขายเงินตราต่างประเทศด้วยเงินบาทสำหรับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในวันดังกล่าวเท่ากับ 34.2293 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ เป็นกรณีที่ไม่ถือว่าต้องยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ (Relisting) เนื่องจากธุรกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเข้าหลักเกณฑ์ทุกข้อ ตามข้อ 24 ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทุกประการ ดังนี้

1. **ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ**

ในปัจจุบัน บริษัทย่อยของบริษัทประกอบธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตทีวี (Internet TV Business) โดย

(ก) บริษัท แจส ทีวี จำกัด (เดิมคือ บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด) ให้บริการแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตทีวีแก่ลูกค้าจำนวนกว่า 600,000 ราย ภายใต้ชื่อบริการ 3BB GIGATV ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ

(ข) บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทคโนโลยีอินโฟเคชั่นส์ จำกัด ซึ่งดำเนินการจัดหา และรวบรวมคอนเทนต์ให้แก่ 3BB GIGATV

ปัจจุบัน 3BB GIGATV ให้บริการผ่านกล่อง Android Box ที่มีคอนเทนต์หลากหลาย ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศในการจัดหาคอนเทนต์ที่หลากหลาย เช่น HBO CNN Bloomberg Tencent (We TV) MONOMAX BBC NHK รวมทั้งให้บริการแบบบอกรับสมาชิก (Subscription Channel) ภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการให้บริการแพคเกจรายเดือนและตลอดฤดูกาล รวมทั้งมีการให้บริการช่องกีฬาโดยเฉพาะอย่าง 3BB Sports One อีกด้วย ดังนั้น ธุรกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ จัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ กล่าวคือ ธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตทีวีที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้วข้างต้น รวมทั้งสามารถต่อยอดและขยายการดำเนินธุรกิจหลักที่ดำเนินการอยู่เข้าไปในประเทศลาวและประเทศกัมพูชาได้อีกด้วย

2. **บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ**

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ แต่ประการใด

3. กลุ่มบริษัทฯ อันเป็นผลจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

ธุรกรรมถ่ายทอดสต็อคฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในด้านการเติบโตและขยายการลงทุนของธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ และในด้านการสร้างรายได้แก่กลุ่มบริษัทฯ จากการพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของกลุ่มบริษัทฯ ภายหลังจากการทำธุรกรรมถ่ายทอดสต็อคฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ กลุ่มบริษัทฯ จะยังคงทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมในการมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และในอำนาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ภายหลังจากการทำธุรกรรมถ่ายทอดสต็อคฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเข้าทำธุรกรรมนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจแต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้เพิ่มเติมในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญแต่ประการใด

การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ (Relisting) ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังนี้

(ก) จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สำหรับธุรกรรมถ่ายทอดสต็อคฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทันที

(ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมถ่ายทอดสต็อคฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ค) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ

(ง) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมถ่ายทอดสต็อคฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ โดยบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมถ่ายทอดสต็อคฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ขอชี้แจงรายละเอียดของธุรกรรมถ่ายทอดสต็อคฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2567 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำ ธุรกรรมถ่ายทอดสต็อคฟุตบอลพรีเมียร์ลีก

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้รับสิทธิ	บริษัทฯ
ผู้ให้สิทธิ	The Football Association Premier League Limited (“FAPL”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษ โดยมีสถานะเป็นบริษัทเอกชนจำกัด (Private Limited Company) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2535 มีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ Brunel Building, 57 North Wharf Road, London, United Kingdom, W2 1HQ ปัจจุบันผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยสโมสรฟุตบอลสมาชิก 20 แห่งที่เข้าร่วมในพรีเมียร์ลีก ณ เวลานั้น ๆ และสมาคมฟุตบอลของประเทศอังกฤษ (The FA)
ความสัมพันธ์	FAPL ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

3.1. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและรายละเอียดของสินทรัพย์

บริษัทฯ ได้เข้าทำธุรกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity right) ในการถ่ายทอดสดภาพและเสียงรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพบนอินเทอร์เน็ตทีวี (Internet TV) และ ดิจิทัลทีวี (Digital TV) รวมถึงชุดวิดีโอสั้น (Clips package) ตลอดระยะเวลารายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ 3 ฤดูกาล โดยเริ่มตั้งแต่ต้นฤดูกาลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ 2025/26 (หรือ 6 ฤดูกาล ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก FAPL เป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2567) ในประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 559,980,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 19,167,723,414 บาท

บริษัทฯ ในฐานะผู้ชนะประมูลได้เข้าลงนามใน Standstill Agreement กับ FAPL ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 (“Standstill Agreement”) เพื่อให้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเจรจา กับ FAPL ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Long Form Agreement จำนวน 3 ฉบับ (“Long Form Agreement”) ได้แก่

- (1) การถ่ายทอดสดภาพและเสียง (Live Package) สำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก (“**สัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก**”)
- (2) การถ่ายทอดสดภาพและเสียง รวมทั้งคลิปภาพและเสียงดิจิทัลสำหรับเอฟเอคัพ (FA Rights)

((1) และ (2) รวมเรียกว่า “**สัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ**”) และ
- (3) คลิปภาพและเสียงดิจิทัล (Clips Package) สำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก

ทั้งนี้ Standstill Agreement เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ของ Standstill Agreement จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 หรือวันที่พ้น 45 วันนับแต่วันที่ FAPL นำส่งร่างสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแรกให้แก่บริษัทฯ (แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นหลัง) (“**วันสิ้นสุดของ Standstill Agreement**”) ซึ่งบริษัทฯ และ FAPL จะต้องลงนามสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกภายในวันสิ้นสุดของ Standstill Agreement ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิขอขยายวันสิ้นสุดของ Standstill Agreement ออกไปได้หากได้รับความยินยอมจาก FAPL ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใน Standstill Agreement

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายระดับนานาชาติ ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อเป็นที่ปรึกษากฎหมายในการเจรจา Long Form Agreement และเอกสารอื่นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับบริษัทฯ

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมถ่ายทอดสฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพที่สำคัญสามารถสรุปได้ในเบื้องต้น ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ลักษณะแห่งสิทธิที่ได้รับ	สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity right) ในการถ่ายทอดสดภาพและเสียง ของรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อาทิ อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Satellite Direct-to-Home (DTH)) โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล (Digital Terrestrial Television (DTT)) โทรทัศน์ผ่านสายเคเบิล (Cable TV) ไอพีทีวี (IPTV Delivery) บริการสื่อผ่านอินเทอร์เน็ต (Over-the-Top (OTT) Delivery) รวมถึงชุดวิดีโอสั้น (Clips package) ของรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีก
ประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ	จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว
ระยะเวลาการได้รับสิทธิ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตลอดระยะเวลารายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ 3 ฤดูกาล โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ต้นฤดูกาลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ 2025/26 หรือ 2. ในกรณีที่ FAPL ให้สิทธิแก่บริษัทฯ เป็นระยะเวลา 6 ฤดูกาล โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ต้นฤดูกาลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ 2025/26 FAPL จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ FAPL แต่เพียงผู้เดียว

หัวข้อ	รายละเอียด
<p>หลักประกันในการเข้าทำสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก (ไม่รวมเอฟเอคัพ)</p>	<p>บริษัทฯ สามารถพิจารณาให้หนังสือค้ำประกันเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน (Standby Letter of Credit) หรือหนังสือค้ำประกัน (Bank Guarantees) ของธนาคารพาณิชย์ที่ระบุใน Standstill Agreement หรือได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าจาก FAPL ณ วันที่ลงนามในสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก จำนวน 116,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 3,987,713,450 บาท กรณี 3 ฤดูกาล หรือจำนวน 274,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 9,395,942,850 บาท กรณี 6 ฤดูกาล</p> <p>ทั้งนี้ หากบริษัทฯ พิจารณาหลักประกันในการเข้าทำสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจำนวนงวดสำหรับค่าตอบแทนการได้ใช้สิทธิสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพจะเพิ่มขึ้นส่งผลให้จำนวนเงินที่ต้องชำระรายงวดลดลง</p>
<p>ค่าตอบแทนการได้ใช้สิทธิสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีขาย (sales taxes) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)</p>	<p>1. รวมเป็นจำนวน 233,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 7,975,426,900 บาท ในกรณี FAPL ให้สิทธิแก่บริษัทฯ เป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาล แบ่งเป็น</p> <p>(ก) จำนวน 183,680,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 6,287,237,824 บาท สำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก แบ่งชำระเป็นจำนวน 3 งวด (ภายใน 7 นับจากวันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ วันที่ 1 พฤษภาคม ของปี 2568 และ 2569) หรือจำนวน 6 งวด กรณีบริษัทฯ หลักประกันในการเข้าทำสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก (ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม และ 1 ธันวาคม ของปี 2568 จนถึงปี 2570)</p> <p>(ข) จำนวน 9,320,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 319,017,076 บาท สำหรับเอฟเอคัพ แบ่งชำระเป็นรายปี และ</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>(ค) ค่าตอบแทนการได้ใช้สิทธิซึ่งต้องชำระล่วงหน้า</p> <p>2. รวมเป็นจำนวน 549,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 18,791,885,700 บาท ในกรณีที่ FAPL ให้สิทธิแก่บริษัทฯ เป็นระยะเวลา 6 ฤดูกาล แบ่งเป็น</p> <p>(ก) จำนวน 487,040,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 16,671,038,272 บาท สำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก แบ่งชำระเป็นจำนวน 6 งวด (ภายใน 7 นับจากวันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ วันที่ 1 พฤษภาคม ของปี 2568 จนถึงปี 2572) หรือจำนวน 12 งวด กรณีบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเข้าทำสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก (ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม และ 1 ธันวาคม ของปี 2568 จนถึงปี 2573)</p> <p>(ข) จำนวน 21,960,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 751,675,428 บาท สำหรับเอฟเอคัพ แบ่งชำระเป็นรายปี และ</p> <p>(ค) ค่าตอบแทนการได้ใช้สิทธิซึ่งต้องชำระล่วงหน้า</p>
<p>ค่าตอบแทนการได้ใช้สิทธิซึ่งต้องชำระล่วงหน้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีขาย (sales taxes) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)</p>	<p>จำนวน 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 1,369,172,000 บาท ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ของสัญญา Standstill Agreement ทั้งนี้ ณ วันที่ของสารสนเทศฉบับนี้ บริษัทฯ ได้ชำระค่าตอบแทนการได้ใช้สิทธิซึ่งต้องชำระล่วงหน้า ให้แก่ FAPL แล้ว</p> <p>ในกรณีบริษัทฯ และ FAPL เข้าลงนามในสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ค่าตอบแทนการได้ใช้สิทธิซึ่งต้องชำระล่วงหน้าจะถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนการได้ใช้สิทธิสำหรับการถ่ายทอดสดภาพและเสียงของฟุตบอล</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	พรีเมียร์ลีก (Live Package) ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทฯ จะได้รับสิทธิ 3 ฤดูกาล หรือ 6 ฤดูกาลก็ตาม
ค่าตอบแทนการได้ใช้คลิปภาพและเสียงดิจิทัล (Clips Package)	ภายหลังจากการเข้าทำสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก บริษัทฯ และ FAPL จะเข้าเจรจาโดยสุจริตเพื่อเข้าทำ Long Form Agreement สำหรับคลิปภาพและเสียงดิจิทัล (Clips Package) สำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นระยะเวลา 3 ฤดูกาล โดยบริษัทฯ จะต้องชำระค่าตอบแทนการได้ใช้คลิปภาพและเสียงดิจิทัลอีกเป็นจำนวน 4,660,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 159,508,538 บาท
กรณีที่ FAPL มีสิทธิรับค่าตอบแทนการได้ใช้สิทธิซึ่งต้องชำระล่วงหน้า	<p>FAPL จะมีสิทธิรับค่าตอบแทนการได้ใช้สิทธิซึ่งต้องชำระล่วงหน้าในกรณีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ ได้ยกเลิกหรือถอนตัวจากการเจรจาการเข้าทำสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกับ FAPL ก่อนวันสิ้นสุดของ Standstill Agreement 2. บริษัทฯ และ FAPL ไม่สามารถลงนามในสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกภายในวันสิ้นสุดของ Standstill Agreement เพราะเหตุใดดังต่อไปนี้ (ก) บริษัทฯ ไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลที่จะเข้าทำสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกับ FAPL ภายในวันสิ้นสุดของ Standstill Agreement โดย FAPL ได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลแล้ว (ข) บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุใน Invitation to Tender สำหรับการถ่ายทอดสดภาพและเสียงที่ FAPL ได้ ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 และ อีเมลที่ FAPL นำส่งให้แก่บริษัทฯ เพื่อแจ้งการได้สิทธิ (Award Email) อย่างมีนัยสำคัญ หรือไม่ได้วางหลักประกันในการเข้า

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ทำสัญญา หรือ (ค) บริษัทฯ ไม่ได้ชำระค่าตอบแทนการได้ใช้สิทธิซึ่งต้องชำระล่วงหน้าทั้งจำนวน</p> <p>3. FAPL ใช้สิทธิยกเลิกการเจรจา ทั้งนี้ FAPL จะมีสิทธิบอกเลิกในกรณีที่บริษัทฯ พยายามยกเลิก แก๊ซ หรือเจรจาจำนวนหลักประกัน หรือยกเลิกแก๊ซ หรือเจรจาอีกครั้งซึ่งจำนวนค่าตอบแทนการได้ใช้สิทธิสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก</p>

3.2. ประเภทและขนาดของรายการ

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ ได้คำนวณขนาดรายการของธุรกรรมถ่ายทอดสตฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	วิธีการคำนวณ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ มิได้ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทอื่น
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ มิได้ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทอื่น
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$= \frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$ $= \frac{19,167,723,414 \times 100}{16,268,626,000}$ $= \text{ร้อยละ } 117.82$
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ มิได้ออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 117.82 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติเท่ากับร้อยละ 8.6 ภายหลังจากการนับรวมขนาดรายการธุรกรรมถ่ายทอดสตูดิโอฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ รวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วจะมีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 126.42 ดังนั้น ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่าร้อยละ 100 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ เป็นกรณีที่ไม่ถือว่าต้องยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ (Relisting) เนื่องจากธุรกรรมถ่ายทอดสตูดิโอฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเข้าหลักเกณฑ์ทุกข้อ ตามข้อ 24 ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทุกประการ

3.3. ภาระผูกพัน

สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity right) ในการถ่ายทอดสดภาพและเสียงบนโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต (Internet TV) และดิจิทัลทีวี (Digital TV) รวมถึงชุดวิดีโอสั้น (Clips package) ของรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ ไม่มีภาระผูกพัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีหน้าที่ผูกพันต่อ FAPL ในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวตามที่ระบุใน Long Form Agreement

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขในการชำระราคา

ในกรณีที่ FAPL ให้สิทธิแก่บริษัทฯ เป็นระยะเวลา 6 ฤดูกาล (เริ่มตั้งแต่ต้นฤดูกาลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ 2025/26) การเข้าทำธุรกรรมถ่ายทอดสตูดิโอฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพของบริษัทฯ จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 559,980,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 19,167,723,414 บาท ทั้งนี้ มูลค่าดังกล่าวยังไม่รวมภาษี หัก ณ ที่จ่าย ส่วนเพิ่ม (Gross up) จากราคามูลค่าข้างต้น ในอัตราร้อยละ 15 โดยชำระตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เมื่อบริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนการได้ใช้สิทธิสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรายงวดและสำหรับเอฟเอคัพแบ่งเป็นรายปี ปรากฏตามข้อ 3.1 ของสารสนเทศฉบับนี้

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ ในฐานะผู้ชนะประมูลในการให้ราคาสูงสุดแก่ FAPL สำหรับธุรกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ ได้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนในธุรกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพไว้ที่จำนวนทั้งสิ้น 559,980,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 19,167,723,414 บาท สำหรับกรณีที่ FAPL ให้สิทธิแก่บริษัทฯ เป็นระยะเวลา 6 ฤดูกาล โดยเริ่มตั้งแต่ต้นฤดูกาลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ 2025/26 โดยพิจารณาจากราคาประมูลย้อนหลังในอดีต และประมาณการรายได้จากลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว Invitation to tenders ประกอบกับการประเมินสถานการณ์การแข่งขันในการประมูล

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ สามารถขยายส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตทีวีและธุรกิจการจัดหาคอนเทนต์ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการทำให้บริษัทฯ สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตทีวีและธุรกิจการจัดหาคอนเทนต์อย่างเต็มรูปแบบ และสอดคล้องกับแผนธุรกิจของกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะผลักดันให้ธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตทีวีและธุรกิจการจัดหาคอนเทนต์เป็นเรือธง (Flagship) ของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งการขยายธุรกิจร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพในตลาด ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้จะช่วยขยายฐานลูกค้าและเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ธุรกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพจะสามารถเพิ่มฐานลูกค้า คู่ค้าและเครือข่ายผู้ติดตามของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งสมาชิกของธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตทีวี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคที่สนใจกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา อีกทั้งบริษัทฯ กำลังอยู่ในกระบวนการแต่งตั้งพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อทำการตลาด และการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ ผ่านทางดิจิทัลทีวี (Digital TV) เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากธุรกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ ซึ่งพันธมิตรดังกล่าว อาจจะเป็นคู่ค้าปัจจุบันที่มีศักยภาพ ซึ่งหากมีความคืบหน้า บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ากลุ่มบริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากจำนวนสมาชิก สปอนเซอร์ และโฆษณา

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับจำนวน 4,678.47 ล้านบาท และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ่งอยู่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการเจรจากับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เนื่องจากการชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิสำหรับฟุตบอล

ฟรีเมียร์ลีกแบ่งเป็นรายงวดและสำหรับเอฟเอคัพแบ่งเป็นรายปี ปรากฏตามข้อ 3.1 ของสารสนเทศฉบับนี้ จะทำให้บริษัทสามารถพิจารณากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นคราว ๆ ไป ตามความต้องการการใช้เงินเพื่อนำมาชำระค่าตอบแทนการได้ใช้สิทธิสำหรับฟุตบอลฟรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีขาย (sales taxes) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ตามงวดที่ถึงกำหนดชำระ ซึ่งจะลดภาระต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้เมื่อเทียบกับการชำระครั้งเดียวทั้งจำนวน

8. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

บริษัท คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมถ่ายทอดสฟุตบอลฟรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ประกอบกับเงื่อนไขตามที่จะได้ระบุไว้ใน Standstill Agreement ปรากฏตามข้อ 3.1 ของสารสนเทศฉบับนี้ และธุรกรรมถ่ายทอดสฟุตบอลฟรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง 1/2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมถ่ายทอดสฟุตบอลฟรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพมีความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ ธุรกรรมถ่ายทอดสฟุตบอลฟรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพทำให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตทีวีและธุรกิจการจัดหาคอนเทนต์ ซึ่งจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งในการได้มาและเผยแพร่คอนเทนต์ที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา แสดงศักยภาพของกลุ่มบริษัทในการเป็นผู้นำในธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตทีวีและธุรกิจการจัดหาคอนเทนต์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มบริษัท สามารถต่อยอดและขยายการดำเนินธุรกิจหลักที่ดำเนินการอยู่ไปในประเทศลาวและประเทศกัมพูชาได้อีกด้วย

บริษัท เห็นโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจอินเทอร์เน็ตทีวีและธุรกิจการจัดหาคอนเทนต์ โดยการลงทุนในธุรกรรมถ่ายทอดสฟุตบอลฟรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพในครั้งนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตทีวีและธุรกิจการจัดหาคอนเทนต์ของกลุ่มบริษัท มีศักยภาพทัดเทียมคู่แข่งในตลาด ก้าวเป็นเรือธง (Flagship) ของกลุ่มบริษัท และเพิ่มมูลค่ากับกลุ่มธุรกิจ โดยรวม

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี